

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.66 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.50 – 31.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.66 บาท แข็งค่าจาก 31.74 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่า กรอบวันนี้ 31.50 – 31.80 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ นักลงทุนติดตามการเจรจาร่างข้อตกลง Brexit ระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับสหภาพยุโรป

* ในวันนี้หากรัฐสภาอังกฤษจะลงมติเห็นชอบ ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยมีข้อตกลง และอาจขอให้มีการเลื่อนกำหนด Brexit ออกไปจากกำหนดเดิมในวันที่ 29 มีนาคมนี้ จะส่งผลให้ปอนด์ก็มีโอกาสแข็งค่าต่อได้

* แต่หากรัฐสภาอังกฤษมีมติไม่รับร่างข้อตกลงในวันนี้ รัฐสภาอังกฤษจะมีการลงมติเพิ่มเติมในอีก 2 ประเด็น คือ การลงมติว่าอังกฤษควรแยกตัวโดยมีข้อตกลงหรือไม่ ถ้ายังไม่ผ่าน จะต้องลงมติเลื่อนแผนการแยกตัวจากสหภาพยุโรป

* วานนี้ดัชนีดอลลาร์ปรับลงเล็กน้อย โดยอ่อนลง 0.1% มาที่ 97.208 กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ยอดค้าปลีกสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนม.ค. โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อวัสดุก่อสร้างและการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่รายรับในเดือนธ.ค.ต่ำกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกอย่างมาก ขณะที่ยูโรปรับขึ้นเล็กน้อยจากความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ โดยยูโรบวก 0.04% มาที่ 1.124 ดอลลาร์

* ค่าเงินบาทในวันนี้กลับมาแข็งค่า ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ นักลงทุนจะรอการลงมติรับร่างข้อตกลง Brexit ของรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งจะทราบผลในคืนวันนี้

* ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ(CPI) ประจำเดือนก.พ. ในคืนนี้ หากตัวเลขเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากที่ตลาดคาด มีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.06 จากวานนี้ที่ 97.21

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -320.75 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 230.14 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.696 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้